

คนบาปถูกแยกจากพระเจ้าผู้ทรง
ความบริสุทธิ์ อนาคตของคนบาปคือการถูก
พิพากษาในนรก แต่เพราะพระเยซูคริสต์
ทรงรักท่าน สิ่งเดียวที่ท่านต้องทำให้
รอดได้ก็คือ รับเอาพระเมตตาคุณของ
พระเจ้าเท่านั้น โดยที่พระเจ้าทรงขอร้อง
ท่านทั้งหลายทางเรา เราผู้แทนของพระเยซู
คริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า

ถ้าท่านรับพระเยซูคริสต์ให้ทรงเป็นผู้ช่วย

1. ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ (ในสวรรค์)
ทันที และรอดพ้นจากการถูกพิพากษา
ลงโทษ ตกลงนรกนิรันดร์
2. ท่านจะหลุดพ้นจากอำนาจของมาร
ซาตาน อำนาจมิดวิญญูณชั่วจะไม่มี
อำนาจเหนือท่านอีกต่อไป
3. ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า
พระองค์จะทรงอยู่กับท่านเสมอ และ
ท่านจะมีพระองค์เป็นที่พึ่งทางใจ
ขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้

ตุ้ ปณ. 1117

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง

กรุงเทพ 10211

ศาสนาและกรรมดี ช่วยเรา ให้พ้นจากการถูกพิพากษา ในอนาคตได้หรือ



ผมขอถามท่านว่า ท่านแน่ใจแล้ว
หรือครับว่าท่านจะ “พ้นจากการถูกพิพากษา
ในอนาคต” โปรดอย่าเพิ่งโยนใบปลิวนี้ทิ้ง
นะครับ อ่านให้จบเสียก่อน เพราะเรื่องนี้
สำคัญต่อชีวิตของท่าน

คนมากมายพูดกันว่าทุกศาสนา
สอนให้คนทำดี เรื่องนี้เป็นความจริงครับ
แต่คนที่จะพ้นจากการถูกพิพากษาใน
อนาคตได้นั้น มาตรฐานของพระเจ้าคือ
อย่างนี้ครับ “เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งฟังการ
ประพุดิตตามพระบัญญัติก็ถูกแช่งสาป
เพราะมีคำเขียนไว้ว่า ทุกคนที่มีได้ประพุดิต
ตามทุกข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือ

พระบัญญัติก็ถูกแข่งสาป”

ตามมาตรฐานของพระเจ้า คนที่จะพ้นจากการถูกพิพากษาในบึงไฟนรกได้ ต้องเชื่อฟังบัญญัติในศาสนาของตนตั้งแต่เกิดจนตาย เขาต้องไม่ผิดศีลเลยแม้แต่ข้อเดียว และถ้าขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งเขาก็จะถูกแข่งสาป (ตคนรก) ความจริงก็คือว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่จะทำตามมาตรฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้นี้ได้ ดังนั้นความดีที่สุดที่มนุษย์พยายามทำนั้น ในสายพระเนตรของพระเจาก็ไม่ต่างอะไรกับ “เศษผ้าเปื้อนๆ” เท่านั้นเอง

ท่านคงคิดในใจว่า “ถ้าฉันนั้นจะรอดได้อย่างไร” ครั้งหนึ่งนายคุกชาวเมืองฟิลิปปินส์เคยถามอาจารย์เปาโลกับสิลาสอย่างนี้เหมือนกันว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรจึงจะรอดได้” อาจารย์เปาโลกับสิลาสตอบว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า” ทำไมเขาต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าล่ะครับ เพราะว่าไม่มีทางอื่นที่จะช่วยเราได้ อีกแล้วนะสิครับ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เหตว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงทาง ไปหมด”

มนุษย์ทุกคนปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงรักและจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พวกเขา “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย (นรก)” มนุษย์ทุกคนทำบาปจึงต้องถูกพิพากษาในนรก

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว” ความหมายของคำตรัสนี้คือ ท่านจะรอดพ้นได้โดยหนทางที่พระเจ้าประทานให้ หนทางนั้นเป็นหนทางที่ “สำเร็จแล้ว” “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำมิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” สภาพจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นอาจเปรียบได้กับคนง่อยเปลี้ยเสียขา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แม้แต่จะกินอาหารก็ต้องให้คนอื่นป้อนให้ พระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียมอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ (บนสวรรค์) ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว สิ่งเดียวที่ท่านต้องทำคือ อธิษฐานทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปด้วยเถิด”